

# หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 19 ประจำวันที่ 17 มิถุนายน 2012

## พระเยซูคริสต์ได้รับยกย่องในเทศกาลดนตรี “คริสตัล” ไฟแห่งการฟื้นฟูลุกโชติช่วงขึ้นในอิสราเอลด้วยการทำงานของพระวิญญาณ



■ ภาพที่ 1: ศิษยาภิบาลชาวอิสราเอล ได้รับการเสริมแรงใหม่หลังจากการประกาศครั้งใหญ่ของ ดร. แจร์ ร็อก ลี ในปี 2009 และคนเหล่านี้ประกาศถึงพระเยซูคริสต์อย่างกล้าหาญ ■ ภาพที่ 2: เทศกาลดนตรี “คริสตัล” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมานี้ ■ ภาพที่ 3: การแสดงของคณะนักร้องกลุ่ม “แพสชั่น” จากคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลในเทศกาลดนตรีปี 2012 ■ ภาพที่ 4: คณะผู้จัดงานและนักแสดงในเทศกาลดนตรีปี 2012 ■ ภาพที่ 5: ศิษยาภิบาลคานีเอล โรเซน ผู้นำของคริสตจักรอิมมานูเอลผู้ช่วยทั่วโลกโดยใช้หลักศรัทธาแห่งฤทธิ์อำนาจ ■ ภาพที่ 6: งานฉลองครบรอบ 3 ปีของสมาคมคริสตจักรอิมมานูเอลซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคม 2011 ■ ภาพที่ 7: การจัดประชุมเพื่อระลึกถึงการประกาศครั้งใหญ่ในอิสราเอลครั้งที่ 2 ซึ่งจัดในเดือนตุลาคม 2011 (นักเทศน์: ศิษยาภิบาลมอริส เซรู โด นักเทศน์ฟื้นฟูบาปนาซาดี)

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2012 เทศกาลดนตรี “คริสตัล” ได้ถูกจัดขึ้นที่ “ลิตทอร์มินิ” ประเทศอิสราเอลอย่างประสบความสำเร็จ เทศกาลนี้จัดขึ้นโดยสมาคมศิษยาภิบาลอิสราเอล (คริสตัล ฟอรัม) และมีผู้คนเกือบ 2 พันคนเข้าร่วม นักร้องเพลงนมัสการที่มีชื่อเสียงจากหลายประเทศ (เช่น รัสเซีย สหรัฐอเมริกา ยูเครน บัลแกเรีย และฟินแลนด์) เข้าร่วมในเทศกาลนี้ซึ่งมีการถ่ายทอดสดไปยังผู้คนในเกือบ 150 ประเทศผ่านสถานีโทรทัศน์ ทีบีเอ็น-รัสเซีย

คณะนักร้องวง “แพสชั่น” และมีคนขายกรอนยา ชัน จากคณะกรรมการพันธกิจจิตวิญญาณของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ได้รับเชิญมาร่วมรายการและถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการร้องเพลงและการเต้นรำ คนเหล่านี้จัดแสดงด้วย เครื่องแต่งกายอันงดงามซึ่งเดือนผู้ชมให้ระลึกถึงสวรรค์พร้อมกับร้องเพลงสรรเสริญเป็นภาษาฮีบรู ภาษารัสเซีย และภาษาถิ่นกาลาด้วยความไพเราะของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ชมกล่าวว่าเขารู้สึกว่ากับว่าตนเองกำลังชม การแสดงในสวรรค์ ผู้ชมบางคนประหลาดใจถึงสำเนียงการออกเสียงภาษาของเขายังสมบูรณ์แบบของบรรดา ผู้แสดงจนผู้ชมเหล่านั้นถามว่าการแสดงดังกล่าวเป็นการทำตามแบบบันทึกเสียงใช้

หรือเปล่า เทศกาลนี้มีความหมายอย่างมากจนคริสตจักรท้องถิ่นต่าง ๆ ของอิสราเอลยกย่องสรรเสริญพระเยซูคริสต์ด้วยจิตใจเดียวกันอย่างเปิดเผยและกล้าหาญ ชาวชีวิตที่เชื่อถือในพระเมสสิยาห์ที่ถูกละเลยและถูกทำให้แปลก แยกจากสังคมเพียงเพราะคนเหล่านี้ยอมรับพระเยซูคริสต์ แต่ชาวฮิวทิมนี้ได้รับการเสริมกำลังจากการทำงาน ของพระวิญญาณบริสุทธิ์และยกย่ององค์พระผู้เป็นเจ้าในที่สาธารณะ

ศิษยาภิบาลอาวุโส ดร. แจร์ ร็อก ลี เทศนาพระกิตติคุณในทุกพื้นที่ของอิสราเอลในช่วงการเดินทางเยี่ยมอิสราเอลของท่านทั้ง 12 ครั้งเป็นเวลา 3 ปีนับจากปี 2007 ถึง 2009 พร้อมกับการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า ที่เกิดขึ้นตามมา โดยการทำงานของพระวิญญาณทำให้ศิษยาภิบาลในท้องถิ่นตระหนักถึงความรักและการจัดเตรียมของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลและคนเหล่านี้ได้ร่วมกันในวิญญานเพื่อการเจริญเติบโตของคริสตจักร และการก่อตั้งสมาคมศิษยาภิบาล ในที่สุดคนเหล่านี้ได้ก่อตั้งสมาคมศิษยาภิบาลที่มีชื่อว่า “คริสตัลฟอรัม”

หลังจากนั้น สมาคม “คริสตัล ฟอรัม” เป็นเจ้าภาพจัดการประกาศครั้งใหญ่ของ ดร. แจร์ ร็อก ลี ที่ศูนย์การประชุม นานาซาดิ (ไอ.ซี.ซี.) ในเยรูซาเล็ม ในช่วงการ

ประชุม ดร. ลี กล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “เพราะเหตุใดพระเยซูจึง ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเพียงองค์เดียว” ด้วยความกล้าหาญและน่าประหลาดใจกลับไปสู่อิสราเอล การประกาศครั้งนี้ถูกถ่ายทอดสดออกไปยัง 200 ประเทศซึ่งทำให้คนทั้งโลกมีนง

ศิษยาภิบาลแห่งสมาคมคริสตจักรได้จัดการประกาศใหญ่ขึ้นในประเทศต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงประเทศสหรัฐอเมริกา รัสเซีย ยูเครน บัลแกเรีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ รวมทั้งประเทศอิสราเอลด้วยการรักษาโรคโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าที่ ดร. แจร์ ร็อก ลี ได้อธิษฐานเจิมเอาไว้ (กิจการ 19:11-12) ทุกที่ทุกแห่งที่คนเหล่านี้จัดประชุม การทำงานอย่าง ร้อนแรงของไฟพระวิญญาณได้ปรากฏขึ้นและการรักษาโรคด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าก็บังเกิดขึ้น ชีวิตของ ผู้คนจำนวนมากได้รับการเปลี่ยนแปลงในการประชุมเหล่านั้น เราได้รับคำพยานของคนเหล่านี้อย่างไม่ขาดสาย

นอกจากนั้น พระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์แพร่กระจายอย่างรวดเร็วผ่านทาง การจำหน่ายแจกหนังสือ เล่มต่าง ๆ ของ ดร. ลี เช่น “ต้นเกิดอิสราเอล” “สาส์นจากกางเขน” “ขนาดแห่งความเชื่อ” “ลึกลับชีวิตนิรันดร์ ก่อนเสียชีวิต” และ “สวรรค์ภาค 1-2” เป็นต้น มีการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันศาสนศาสตร์

นานา ซาดิมันมิน (MIS) ในเมืองเทลอาวีฟ อัจฉริยะ และเยรูซาเล็มเพื่อผู้เชื่อจะสามารถสวมชุดรักษาให้กับตนเอง ด้วยพระคำและเพิ่มพูนความเชื่อด้วยวิญญาณของตน หลักสูตรเหล่านี้มีรากฐานอยู่บนคำสอนที่ทำให้เกิดความเข้าใจเรื่องพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์อย่างเป็นระบบ นอกจากนี้ยังมีมีการเปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันศาสนศาสตร์นานาชาติมันมินในยูเครน ไชปรัส และคาซัคสถานด้วยเช่นกัน

ในปัจจุบัน มีการออกอากาศคำเทศนาของ ดร. ลี และคำอธิษฐานต่อผู้ป่วยของท่านเป็นประจำทุกวันในอิสราเอลผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ทีบีเอ็น-รัสเซีย ซี.เอ็น.แอล. ทีวี โฮลิคอดทีวี และร็อกนอยทีวี ผู้คนจำนวนมากกำลังมี ประสบการณ์การหายโรคและการเปลี่ยนแปลง คุณมีรา รับอารีเป็นพยานว่าสุขภาพของเธอแข็งแรงขึ้นด้วยคำอธิษฐานที่เธออธิษฐานที่และกาลเวลาของ ดร. ลี ผ่านสถานีโทรทัศน์ ทีบีเอ็น-รัสเซีย และลูกชายคนที่สองของเธอที่ติดเหล้าและติดยาที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

เรามีความคาดหวังอย่างมากว่าพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์จะแพร่กระจายออกไปอย่างยิ่งใหญ่และการทำงาน ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง



# คำเทศนาชุด “สาธยายจากกางเขน” (13)

## ชีวิตนิรันดร (2) จงกินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์ (2)

“พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ถูท่านไม่กินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์ ก็จะไม่มีความชีวิตนิรันดร’ และเราจะให้ท่านนั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้าย เพราะว่าเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราคือชีวิตนิรันดร” (ยอห์น 6:53-55)



ดร.แจร์อ็อก ลี ศิษยาภิบาลลาวาโซ

ในชีวิตของเราในพระคริสต์ ความรู้ของเราเกี่ยวกับการเป็นพระผู้ช่วยหรือคอบของมนุษยชาติของพระเยซูคริสต์ และการมีอยู่จริงของสวรรค์และนรก ไม่ได้ช่วยให้เราได้รับความรอด เราจะมีชีวิตนิรันดรได้ก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์เท่านั้น เพราะฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสกับเราในยอห์น 6:53 ว่า “ถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตนิรันดร” และเราจะมีความชีวิตนิรันดรได้ก็ต่อเมื่อเรากินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์เท่านั้น เราจะกินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์ได้อย่างไร

### 1. จิตใจของเราเต็มไปด้วยความจริงเมื่อเรากินเนื้อบุตรมนุษย์เป็นอาหารซึ่งได้แก่พระคำของพระเจ้า

เราต้องบริโภคอาหารและดื่มน้ำเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้ฉันใด เราต้องกินเนื้อบุตรมนุษย์เป็นอาหารและดื่มน้ำโลหิตของพระองค์เพื่อจะมีความชีวิตนิรันดรด้วยฉันนั้น กล่าวคือ เราต้องไม่เพียงแต่สักสมความรู้หรือพระเจ้าเอาไว้ด้วยการฟังและอ่านพระคำของพระองค์ แต่เราต้องทำให้พระคำเป็นอาหารด้วยเช่นกันเพื่อพระคำนั้นจะจารึกอยู่ในจิตใจของเรา ถ้าเช่นนั้น อะไรคือความแตกต่างระหว่าง “การทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารในจิตใจของเรา” กับ “การสัก สมพระคำของพระองค์ไว้เป็นความรู้” ความรู้หรือข้อมูลใดที่ถูกสักสมไว้ในสมองเป็นสิ่งที่ไม่หลงลืมได้ เพียงเพราะ เรา “รู้จัก” ความจริงไม่ใช่สิ่งที่รับประกันว่าเราจะประพฤติและดำเนินชีวิตของเราตามความจริง ในการท่องจำพระคัมภีร์เราต้องไม่เพียงแต่ท่องจำข้อพระคัมภีร์ด้วยวิธีปากของเรา แต่เราต้องพยายามที่จะ ใคร่ครวญข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่าง ถ้าเราพูดว่าเราทำให้พระคำของพระเจ้าในมัทธิว 5:44 (“จงรักศัตรูของท่านและจงอวยพรผู้ที่เกลียดชังท่าน”) เป็นอาหารสำหรับตน เราต้องประพฤติตาม พระคัมภีร์ข้อนี้ในชีวิตของเราด้วยเช่นกัน เมื่อศัตรูทำชั่วและข่มเหงเราตามที่พระคำของพระเจ้ากล่าวไว้ เราจะสามารถรักและอวยพรผู้เกลียดชังเขา ถ้าเรารักยา พระบัญญัติของพระเจ้าไว้เป็นเพียงความรู้ในสมองของเราเท่านั้น จิตใจของเราจะเป็นทุกข์และเราอาจเกลียดชัง คนอื่นซึ่งจะทำให้เราตอบแทนความชั่วด้วยความชั่ว แต่ถ้านำพระบัญญัติของพระเจ้าข้อนี้เป็นอาหาร สำหรับตน ความรักและความเมตตาจะหลั่งไหลออกมาจากภายในเรา ยิ่งเรากินเนื้อของบุตรมนุษย์เป็นอาหารมากเท่าใด จิตใจที่มีผิดซึ่งถูกรอบงำด้วยความเท็จก็จะค่อย ๆ เปลี่ยน เป็นจิตใจที่สะอาดและบริสุทธิ์ トラบใดที่เราทำให้ความรักและความอ่อนสุภาพเป็นอาหารในชีวิตเรา เราก็จะ กำจัดความเกลียดชังและความโกรธเคืองออกไปจากจิตใจของเราและเมื่อเราทำให้ความถ่อมใจเป็นอาหาร สำหรับตนอย่างต่อเนื่อง เราก็จะกำจัดความเย่อหยิ่งจองหองทิ้งไป

### 2. การกินเนื้อของบุตรมนุษย์ต้องควบคู่ไปกับการดื่มน้ำโลหิตของพระองค์

การทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารสำหรับตนนั้นเราต้องไม่เพียงแต่เข้าใจพระคัมภีร์ด้วยการคล้อยใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น แต่เราต้องได้รับพระคุณและกำลังจากพระเจ้าผ่านการอวยพรอย่างรอบรอน ด้วยเช่นกัน อีกสิ่งหนึ่งที่จำเป็นในขั้นนี้คือความพยายามของแต่ละคนที่จะเชื่อฟังพระคำและประพฤติตาม พระคำนั้นอย่างถูกต้อง นี่เป็นการดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ “การดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์” จึงหมายถึงการกระทำตามพระคำของพระเจ้าด้วยความเชื่อ ไม่ว่า บุคคลจะหนุ่มเฒ่าและพลังงานในการฟังพระคำของพระเจ้า การใคร่ครวญพระคำนั้น และการอวยพรอย่าง รอบรอนมากเพียงใดก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะไร้ประโยชน์ถ้าหากไม่ได้

ประพฤติตามสิ่งที่เขาฟัง ใคร่ครวญ และอวยพร เราสามารถจำแนกพระคำของพระเจ้าออกเป็น 4 กลุ่ม นั่นคือ “จงรักษา...” “จงละทิ้ง...” “จงทำ...” และ “อย่าทำ...” และเราต้องรักษาและเชื่อฟังพระคำแต่ละข้อตามที่ปรากฏในพระคัมภีร์ การเชื่อฟังพระเจ้าไม่มี ประสิทธิภาพกับการทำงานของพระเจ้าและไม่มีประสิทธิภาพส่วนตัวกับการทำงานของพระเจ้า เราจะไม่ สามารถก้าวข้ามความเชื่อที่เป็นเพียงความรู้ได้เลย เหมือนที่ยากอบ 2:22 บอกเราว่า “ท่านคงเห็นแล้วว่า ความเชื่อใดกระทำก็รวมกับการกระทำของท่านและความเชื่อที่สมบูรณ์ได้โดยการกระทำ” ความเชื่อที่เป็นเพียงความรู้จะเปลี่ยนเป็นความเชื่อฝ่ายวิญญาณได้ ก็ต่อเมื่อเราสำแดงให้พระเจ้าเห็นถึงการกระทำแห่งความเชื่อ แม้ความเชื่อของคนหนึ่งจะมีขนาดเล็กเท่ากับ เมล็ดผักกาดในตอนแรก แต่เมื่อเขาสำแดงการกระทำแห่งความเชื่อของตนให้พระเจ้าเห็นอย่างต่อเนื่อง พระเจ้าก็จะทรงอนุญาตให้คนนั้นมีประสิทธิภาพกับพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระองค์และจะทรงทำให้ ความเชื่อของเขาเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ ในคำหนึ่ง เมื่อเราไว้วางใจในพระคำของพระเจ้าและประพฤติตามพระคำนั้นทุกเวลาในชีวิตของเรา เรา ก็ จะบรรลุถึงความ “เป็นผู้ใหญ่เต็มทีคือเต็มถึงขนาดความไพเราะของพระคริสต์” (เอเฟซัส 4:13) และทำให้ พระคำทั้งสี่ของพระเจ้าเป็นอาหารในจิตใจของเรา แต่ในอีกคำหนึ่ง ถ้าเราไม่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระเจ้าแม้ในยามที่เรามีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาด หลังจากได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราก็จะไม่สามารถมีประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณหรือจิตใจของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเราจะมีความเชื่ออยู่ในพระคริสต์ยาวนานเพียงใดก็ตาม เพราะผมตระหนักว่าในกรณีนี้แล้ววรา กว่านั้น ความเชื่อของเราจะถูกขจัดทิ้งไปและเราจะถูกขับออกไปจากความเชื่อด้วยซ้ำไป ผมจึงขอวิงวอน ให้ท่านแต่ละคนทำให้ความเชื่อของตนสมบูรณ์ด้วยการดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์

### 3. ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้ว

พระเจ้าทรงสัญญากับเราว่าเมื่อเราดำเนินชีวิตด้วยพระคำของพระองค์เราก็จะได้รับพระพรในชีวิตนี้และชีวิตหน้า ยิ่งกว่านั้น เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้าโดยความเชื่อแต่เพียงผู้เดียวทุกเวลาในชีวิตของเรา พระองค์ทรงสัญญากับ เราว่าพระองค์จะแก้ปัญหามหาทุกอย่างในชีวิตของเรา ถ้าคนหนึ่งไว้วางใจในพระสัญญาของพระเจ้า ความเชื่อของเขาจะมีการกระทำเกิดขึ้นตามมา สมมุติว่าคนหนึ่ง สัญญากับท่านว่าเขาจะมอบทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านเหรียญดอลลาร์ (ที่เขาซ่อนไว้ในสถานที่แห่งหนึ่งใน เมืองวอชิงตัน ดี.ซี.) ให้กับท่าน ถ้าท่านพร้อมที่จะเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังเมืองนั้นซึ่งมีระยะทางเกือบ 331 กิโลเมตร (หรือประมาณ 206 ไมล์) ถ้าท่านต้องการทรัพย์สินนั้นอย่างแท้จริงและถนัดคนที่ให้ข้อมูล กับท่านน่าเชื่อถือพอสมควร ท่านก็ควรเดินทางจากนครนิวยอร์กไปยังเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. เพราะเหตุนี้ ท่อนที่สองของยากอบ 2:26 จึงเตือนเราว่า “ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้ว” หลายคน พูดด้วยริมฝีปากของตนว่า “ผมเชื่อในพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่” แต่พระเจ้าไม่ได้เชื่ออย่างสมบูรณ์ เขาจึงไม่สามารถ สำแดงออกถึงความเชื่อที่มากพร้อมกับการกระทำ เหมือนที่ราพบในพระคำของพระเจ้าว่า ความเชื่อฝ่ายวิญญาณ ที่มากพร้อมกับการกระทำเท่านั้นที่สามารถให้ความรอดกับเรา นำพระพรของพระเจ้ามา ถึงเราและให้คำตอบต่อ คำอธิษฐานของเราได้ บางคนอ้างโรม 10:13 ที่ว่า “ผู้ใดที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด” เพื่อ โด่งว่าแม้แต่ คนที่อยู่ในความบาปก็จะได้รอดและพยายามที่จะสร้างความชอบธรรมให้กับวิถีบาปของตน แต่พระคัมภีร์ข้อนี้ แสดงถึงความรักที่ไม่ว่าใครของพระเจ้าผู้ทรงช่วยคนบาปให้รอดโดยทางพระเยซูคริสต์และเราต้องไม่ไข พระคัมภีร์ข้อนี้เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับคนที่ประพฤติชั่ว เนื่องจากพระคำของพระเจ้าต้องมีการจับคู่ เราจึงต้องมองหาพระคัมภีร์แต่ละข้อในบริบท และพระคัมภีร์ จะให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ความพระคัมภีร์ด้วยการคล้อยใจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น เหมือนที่โรม 10:9-10 บอกเราว่า “คือว่าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชดเชยพระองค์ให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ท่านจะรอด ด้วยความเชื่อ ด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรมและการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด” ที่จริงโรม 10:13 หมายความว่า ว่าการรับด้วยปากของคนที่เป็นผู้เชื่อความชอบธรรมแล้วเท่านั้นจึงจะนำไปสู่ความรอด ถ้าเช่นนั้นพระคัมภีร์หมายถึงอะไรเมื่อพระคัมภีร์กล่าวว่า “ด้วยว่าความเชื่อด้วยใจก็นำไปสู่ความชอบธรรม” เราอ่านพบในโรม 2:13 ว่า “เพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังพระราชบัญญัติเท่านั้น หากไม่เชื่อชอบธรรมจำเพาะ พระพิศมัยพระเจ้าไม่แคลนที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติหากเป็นผู้ชอบธรรม” กล่าวคือ เมื่อเราเชื่อ ในพระคำของพระเจ้าที่เราได้ยินด้วยจิตใจของเราอย่างแท้จริงเราก็จะดำเนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ และสิ่งนี้จะทำให้เราเป็น “ผู้ชอบธรรม” ซึ่งสิ่งนี้จะ “นำเราไปสู่ความชอบธรรม” พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์... จากการทำท่านกินเนื้อและดื่มน้ำโลหิตของบุตรมนุษย์อย่างซ้นหนั้นเพียง ขอให้ท่านแต่ละคนทำให้พระเจ้าพอพระทัยด้วยความเชื่อที่มากพร้อมกับการกระทำและขอให้ทุกสิ่งในชีวิต ของท่าน จารึกขึ้น ผมอวยพรในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

## จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการ โทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมกับแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา [www.manmin.org-](http://www.manmin.org-) (มีคำเทศนาภาษาไทย)

**Thai**

**หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์**  
จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนาทรัลเซิร์ช

**จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ**  
121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100  
โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net

[www.gcntv.org](http://www.gcntv.org)
[www.manminseminary.org](http://www.manminseminary.org)
[www.wcdn.org](http://www.wcdn.org)

# ผู้ที่บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณเท่านั้นที่ได้รับความรอด

“พระเยซูคริสต์ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้’” นิโคเดมัสทูลพระองค์ว่า ‘คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไร จะเข้าไปในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ ได้อหรือ’ พระเยซูคริสต์ตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้’” (ยอห์น 3:3-5)

พระเจ้าได้ทรงส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกและทรงเปิดหนทางแห่งความรอดรวมทั้งพระพรและความชื่นชมยินดีในนครแห่งทุกคนที่ต้อนรับเอาพระบุตรของพระองค์ด้วยการประทานสิทธิให้เขาเป็นบุตรของพระเจ้า อย่างไรก็ตาม แมหลายคนประกาศว่าเขาได้ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์และความเชื่อของตนในพระเจ้า แต่เขาก็ไม่มีความมั่นใจในความรอด ด้วยการไขบทสนทนาฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัสเป็นแนวทางของเรา หนังสือพิมพ์พันธินฉบับนี้ จะเจาะลึกไปถึงความสำคัญของ “การบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์” และหนทางไปสู่ความรอด ที่สมบูรณ์

## 1. บทสนทนาฝ่ายวิญญาณระหว่างพระเยซูกับนิโคเดมัส

นิโคเดมัสเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชาวฮิวและเป็นหนึ่งในพวกฟาริสีที่มีความรอบรู้ในเรื่องธรรมบัญญัติ ในสมัยพระเยซูพวกฟาริสีเป็น “คนบริสุทธิ์” ภายนอกโดยไม่ได้รับยาสรรรมบัญญัติจากจิตใจ คนเหล่านั้นไม่เพียงแต่สงสัยคำสอนของพระเยซูเท่านั้น แต่เขายังเป็นหัวอกในการขับเคลื่อนเพื่อจะสังหารพระองค์ด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม นิโคเดมัสแตกต่างจากฟาริสีคนอื่น ๆ เพราะเขาหิวกระหายความจริงและเมื่อเขามีความเชื่อ ที่แท้จริง เขาจึงเดินทางมาพบพระเยซูในเย็นวันหนึ่ง หลังจากการพบปะกับพระเยซูในครั้งนั้นต่อมาเราเห็นว่า นิโคเดมัสได้แตกต่างให้กับพระเยซูเมื่อพวกฟาริสีวิพากษ์วิจารณ์พระองค์ (ยอห์น 7:50-51) และหลังจาก พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนกางเขนแล้วเขาได้ “นำเครื่องหอมผสมคือนมคอบกับกฤษณาหนักประมาณ สามสิบกิโลกรัมมาถวาย” (ยอห์น 19:39) จากการกระทำดังกล่าวเราจึงรู้ว่านิโคเดมัสได้รับความรอด

นิโคเดมัสยอมรับกับพระเยซูอย่างชัดเจนว่า “รับบี พวกข้าพเจ้าทราบอยู่ว่าท่านเป็นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใดกระทำการอัศจรรย์ซึ่งท่านได้กระทำนั้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย”

เมื่อสัมผัสถึงความหิวกระหายในจิตใจของนิโคเดมัส พระเยซูคริสต์ตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ ผู้นั้นจะเห็นอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” และทรงให้คำสอนฝ่ายวิญญาณกับเขา แต่เมื่อฟังคำสอนนั้นนิโคเดมัสไม่เข้าใจว่าคนซึ่งเป็นผู้ใหญ่ที่เกิดมานานแล้วจะบังเกิดใหม่ได้อย่างไร

แมคนหนึ่งจะเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า แต่ถาปราศจากความเข้าใจในพระคำของพระองค์เขาก็จะไม่สามารถ มีประสบการณ์กับการทำงานของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ซึ่งจะนำไปสู่การหยุดชะงักของความเชื่อของฝูงแกะ และการขาดการฟื้นฟู เหมือนที่ 1 โครินธ์ 4:20 เตือนเราว่า “เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามิใช่เรื่องของ คำพูดแต่เป็นเรื่องฤทธิ์เดช” คนหนึ่งจะหวังถึงขลุ่ยกลับฝ่ายวิญญาณและทำให้ภาพพระทัยของพระเจ้าสำเร็จ อย่างยิ่งใหญ่ได้ก็ต่อเมื่อเขาได้รับฤทธิ์อำนาจจากพระเจ้าด้วยการคลี่คลายของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น

เพราะไม่เข้าใจคำสอนฝ่ายวิญญาณของพระเยซูนิโคเดมัสจึงทูลถามว่า “คนชราแล้วจะบังเกิดใหม่อย่างไร ได้ จะเข้าไปในครรภ์มารดาครั้งที่สองและบังเกิดใหม่ ได้อหรือ”

พระเยซูคริสต์ตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ ซึ่งบังเกิดจากน้ำหนึ่งก็เป็นเนื้อหนึ่ง และซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิต วิญญาณอาษาประหลาดใจที่ทราบอกท่านว่า ท่านต้องบังเกิดใหม่ ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้นและ ท่านได้ยินเสียงลมนั้น แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหนคนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็น อย่างนั้นทุกคน”

พระเยซูคริสต์ว่าสิ่งที่คนหนึ่งจะเข้าสู่สวรรค์ได้นั้นวิญญาณที่มองไม่เห็นของเขาต้องบังเกิดใหม่ อาดัมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมวลมนุษย์ถูกสร้างให้เป็นวิญญาณที่มีชีวิต แต่เพราะบาปของเขาวิญญาณของอาดัมจึงตาย นับจากนั้นเป็นต้นมา ลูกหลานของอาดัมทุกคนก็ตายฝ่ายวิญญาณและเมื่อเขามีความเป็นเนื้อหนึ่งมากขึ้น เขาก็ไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ได้ แนวทางเดียวที่จะแก้ไขและเบี่ยงเบนสภาพนี้ (เพื่อป้องกันไม่ให้อนุชนหลงไปสู่รก) คือการบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์

เพราะเหตุผลดังกล่าวพระเยซูจึงตรัสกับนิโคเดมัสว่า “ลมใครจะพัดไปข้างไหนก็พัดไปข้างนั้น และท่านได้ยินเสียง ลมนั้น แต่ท่านไม่รู้ว่าลมมาจากไหนและไปที่ไหน คนที่บังเกิดจากพระวิญญาณก็เป็นอย่างนั้นทุกคน” ลมเป็นสิ่ง ที่มองไม่เห็นและเราก็มองจักทิศทางของลม เช่นเดียวกัน เราจะสามารถหยั่งรู้และมีประสบการณ์กับโลกฝ่าย วิญญาณ ได้ก็โดยการทำงานของพระเจ้าและฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้น

## 2. ความสำคัญฝ่ายวิญญาณของ “การบังเกิดจากน้ำ”

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์ตรัสว่า “ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณ ผู้นั้นจะเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้” ประการแรก ยอห์น 4:14 เตือนให้เรารู้ว่า “น้ำ” ในที่นี้มีความหมายเดียวกับ “บ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้น ถึงชีวิตนิรันดร์” ที่พระเยซูประทานให้กับเรา ถาเช่นนั้น “บ่อน้ำพุในตัวเขาพุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์” (ซึ่งเป็นน้ำนิรันดร์ที่พระเยซูประทานให้กับเรา) คืออะไร เรารู้ว่าเราไม่ได้กินเนื้อและดื่มโลหิตของพระ

เยซูผู้ทรงเป็นบุตรมนุษย์เราก็ไม่มีชีวิตอยู่ในเรา (ยอห์น 6:53) การกินเนื้อของบุตรมนุษย์คือการทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารสำหรับเราและการดื่ม โลหิตของมนุษย์ คือการประพฤติตามพระคำของพระเจ้า การกินเนื้อและการดื่ม โลหิตของมนุษย์ (ซึ่งเป็นพระวาตะของพระเจ้า) คือน้ำที่ให้ชีวิตนิรันดร์กับมนุษย์ นำชำระความสกปรกและให้ชีวิตกับสิ่งมีชีวิตนั้นใด ในแง่วิญญาณจิต “น้ำ” (พระคำของพระเจ้า) ที่ชำระ ความบาปและความชั่วจากจิตใจของเราและช่วยเราให้มีชีวิตนิรันดร์ด้วยกันนั้น เมื่อพระคำของพระเจ้า ฟังลึกอยู่ในจิตใจของเราและชำระจิตใจเรา เราก็จะปราศจากความบาปและความชั่วต่าง ๆ เช่น ความ ริษยา ความอิจฉา ความเกลียดชัง และความโกรธ เป็นต้น เราจะบังเกิดใหม่และไปถึงความรอด เพราะเหตุนี้ 1 เปโตร 3:21 จึงบอกเราว่า “เช่นเดียวกัน บัดนี้พิธีรับพิศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทั้งหลาย (ไม่ใช่ด้วยชำระ ราศีแห่งเนื้อหนัง แต่โดยให้มีใจวินิจฉัย และชอบอันดีซึ่งพระเจ้า) โดยซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็น ขึ้นมาจากความตาย”

ด้วยเหตุนี้ เมื่อเราทำให้พระคำของพระเจ้าเป็นอาหารของเราและดำเนินชีวิตด้วยพระคำซึ่งชำระล้าง ความบาปของเรา ในไม่ช้าเราก็จะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และชอบธรรมและสิ่งนี้จะกลายเป็นหลักฐาน พิสูจน์ถึงความรอดของเรา

## 3. ความหมายฝ่ายวิญญาณของ “การบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ในฐานะพระวิญญาณของพระเจ้า พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยบุตรของพระเจ้าที่รอดแล้วให้ได้รับ ความรอดอย่างสมบูรณ์ พระเยซูตรัสกับเราในยอห์น 15:26 ว่า “แต่เมื่อพระองค์ผู้ลอบประ โลมใจที่เราจะไขมาจากพระบิดา มาหาท่านทั้งหลาย คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ทรงมาจากพระบิดานั้น ได้เสด็จมาแล้ว พระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรา” หลังจากการสิ้นพระชนม์และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับบรรดาบุตรที่รอดแล้ว ของพระองค์ (กิจการ 2:38) และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยคนเหล่านี้ให้มีความเชื่อซึ่งทำให้เขาเชื่อ และวิญญาณที่ตายแล้วของเขาฟื้นคืนชีพอีกครั้งขึ้น โดยความเชื่อนี้ 1 ยอห์น 5:5-8 เตือนเราว่า “ใครเล่าจะชนะ โลกวนไม่ แต่ผู้ซึ่งเชื่อว่ามีพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า นี้แหละ คือผู้ที่ได้เสด็จมาถวายน้ำและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยน้ำอย่างเดียว แต่ด้วยน้ำและพระโลหิต และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง เพราะมีพยานอยู่สามพยานในสวรรค์ คือพระบิดา พระวาตะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทั้งสามนี้เป็นองค์เดียวกัน พยานอยู่สามพยาน ในแผ่นดินโลก คือพระวิญญาณ น้ำและพระ โลหิตและพยานทั้งสามนี้สอดคล้องกัน”

ขอความที่ว่า “ผู้ที่ได้เสด็จมาถวายน้ำและพระ โลหิต” แสดงถึงการหลังพระโลหิตและการสิ้นพระชนม์ของ พระเยซูผู้ทรงเป็นพระวาตะที่รับสภาพเป็นมนุษย์ เมื่อพระเยซูสิ้นพระชนม์บนกางเขน เราได้รับความรอดโดย พระโลหิตของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ “ผู้ที่ได้เสด็จมาถวายน้ำและพระ โลหิต” คือพระเยซูคริสต์และพระวิญญาณ บริสุทธิ์ที่พระเจ้าทรงส่งมาให้ราหลังการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูทรงช่วยเราให้เชื่อในความจริงข้อนี้ พระคัมภีร์บอกเราเช่นกันว่าคนที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ “ชนะโลก” และสิ่งนี้หมายถึงการที่ เราไม่ยอมถูกประอะเปื้อนด้วยความเท็จด้วยการต่อสู้และการเอาชนะต้นหาของโลกลนี้ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่เพียงแต่ช่วยเราให้เชื่อมั่น ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น แต่พระองค์ทรงทำให้โลกเห็นถึงความบาป ความชอบ ธรรม และการพิพากษาเช่นกัน พระองค์ทรงประทานกำลังให้เราเอาชนะ โลกและทางของโลกอีกด้วย

เมื่อเราตระหนักถึงธรรมชาติของความบาป ใจใจความสำคัญของการบรรลุถึงความชอบธรรม และเชื่อในการพิพากษาที่กำลังจะมาถึง เราก็จะถูกขับเคลื่อนให้ดำเนินชีวิตตามความปรารถนาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราจะเปลี่ยนแปลงจิตใจของเราและเติมตัวเราให้เต็มด้วยความจริงด้วยการกำจัดและความบาปและความชั่ว ออกไปจากจิตใจของเราทุกวัน

นี่คือขั้นตอนของการให้กำเนิดกับวิญญาณจิตด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ คนที่ให้กำเนิดกับวิญญาณจิตด้วย การบังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นจะเข้าสู่สวรรค์

พี่น้องชายหญิงที่รักในพระคริสต์...  
 เอฟะซัส 2:8 บอกเราว่า “ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมีใจโดยศรัทธา ทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้” การที่มนุษย์สามารถบังเกิดใหม่จากน้ำและพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นั้น ก็เป็นเพราะความรักของพระเจ้าและเป็นของประทานที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราโดยไม่เรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ

จากเรา  
 ด้วยเหตุนี้ เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าที่ทรงวางเราไว้ในหนทางแห่งความรอดและเราต้องนำดวงวิญญาณจำนวนนับไม่ถ้วนกลับเข้าสู่อ้อมแขนของพระองค์ ขอให้ท่านแต่ละคนเข้าสู่นครเขรธาเต็ม ใหม่ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยที่งดงามที่สุดในสวรรค์ ผมอธิษฐาน ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
<p><b>การบังเกิดใหม่</b> - เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การชำระให้บริสุทธิ์</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยองค์พระเยซูเจ้า และการรับพิศมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์</p> <p><b>การทรงบัพติศมา</b> - เราเชื่อว่าเราได้รับการบัพติศมาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง ใจของพระเยซูคริสต์</p> <p><b>การเป็นขึ้นมา</b> - เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์</p> <p><b>การเสด็จกลับมา</b> - เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าพระคัมภีร์เป็นพระคำที่เกิดจากการดลใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด</li> <li>คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าตรีเอกานุภาพ ( พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)</li> <li>คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อว่าเราได้รับการยกโทษความผิดบาปด้วยพระโลหิตแห่งการ ใจของพระเยซูคริสต์เท่านั้น</li> <li>คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชเชื่อในการสิ้นพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์</li> <li>คริสตจักรพันธินเซ็นทรัลเชิร์ชประกาศถึงความเชื่อของต้นกำเนิด “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่รวมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร</li> </ol> <p style="text-align: center;">“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”</p> <p style="text-align: center;">“ในผู้อื่นความรอดไม่มีเลย ด้วยความอื่นซึ่งให้ราทั้งหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้หมักหมมกลางมนุษย์ทั่วไป”</p>





# “ถ้อยคำและฤทธิ์อำนาจของดร.ลี กระทำการอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศเมียนมาร์ของผม”

ศิษยาภิบาลปา หรั่ง หมู่ ประธานของสำนักพิมพ์เอ็ม.ซี.แอล. ในเมียนมาร์

ศิษยาภิบาลปา หรั่ง หมู่ ในการนมัสการฉลองครบรอบของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล

ผมเป็นศิษยาภิบาลของคริสตจักรไรเบบดิสที่ตั้งอยู่ในเมืองมันคาเลย์ซึ่งเป็นเมืองที่โดดเด่นที่สุดเป็นอันดับสองของเมียนมาร์ ปัจจุบันผมทำพันธกิจด้วยการแปลและการพิมพ์หนังสือคริสเตียนเป็นภาษาพม่า

ปี 2006 เป็นปีที่มีความหมายสำหรับผม นักศึกษาพระคริสตธรรมคนหนึ่งจากอินเดียมอบหนังสือคำพยากรณ์ของ ดร.แจร์ร็อก ลี เรื่อง “ลึกลับชีวิตนิรันดร์ก่อนเสียชีวิต” ให้กับผม เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้ ผมรู้สึกเหมือนกับว่าองค์พระผู้เป็นเจ้ากำลังตรัสกับผม ผมได้รับพระคุณอันยิ่งใหญ่และ รู้สึกซาบซึ้งมากจนผมต้องการให้ชาวพม่าคนอื่นรู้จักและพบกับพระเจ้าองค์ที่เข้แทนหนังสือเล่มนี้ ผมดีใจที่ได้รู้จักผู้เขียนหนังสือเล่มนี้และผมมีความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะแปลหนังสือของท่านเป็นภาษาพม่าและจัดพิมพ์หนังสือเหล่านี้ ผมเสาะหาข้อมูลของอูริมบุคส์และโทรหาสำนักพิมพ์แห่งนี้

ผมพูดถึงกับงานที่ตอบคำถามของผมอย่างมีน้ำใจว่าผมต้องการที่จะแปลหนังสือของดร.ลีเป็นภาษาพม่า

### จุดเปลี่ยนของชีวิตผม

ในวันที่ 12 มีนาคม 2007 ผมได้รับการยอมรับให้เป็นผู้แปลของมันมินด้วยพระคุณของพระเจ้าและด้วยความกรุณาของ ดร.แจร์ร็อก ลี ผมบอกไม่ได้ว่าผมชื่นชมยินดีแค่ไหน หลังจากนั้นผมยังคงติดต่อกับคริสตจักรมันมินเซ็นทรัลอยู่อย่างต่อเนื่อง เหนือสิ่งอื่นใด ผมปรารถนาที่จะเห็นและพบกับดร.ลีผู้ที่เขียนหนังสือคำพยากรณ์

ในเดือนตุลาคม 2008 ในที่สุดผมได้เดินทางไปเยี่ยมคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล จวบจนกระทั่งวันนี้ผมยังไม่เคย ลืมสิ่งที่ผมเห็นที่นั่น การดำเนินชีวิตคริสเตียนของสมาชิกตามอย่างพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า การอัศจรรย์ ที่เกิดขึ้นในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล และพันธกิจของ ดร.ลีบูรุษที่ดำเนิน ไปกับพระเจ้า

ผมประหลาดใจกับน้ำใจที่เมืองมานซึ่งเป็นจุดที่น้ำเค็มเปลี่ยนเป็นน้ำจืดและมีรุ่งนาราชนิดปรากฏให้เห็นที่นั่น สิ่งที่ผมเรียนรู้ในช่วงการนมัสการในวันอาทิตย์ การนมัสการได้รู้ถึงวันศุกร์ และการประชุมอธิษฐานของกลุ่ม คาเนียลเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตฝ่ายวิญญาณและการทำพันธกิจของผมอย่างมาก

บ่อยครั้งผมอธิษฐานร้องไห้ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทั้งวัน

ทั้งคืนเพราะผมต้องการที่จะดำเนินชีวิตคริสเตียนเหมือนกับดร.ลีและสมาชิกคริสตจักรมันมิน เวลานี้ผมเต็มไปด้วยความสุขและความชื่นชมยินดี ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ทุกวันนี้ผมจดจ่ออยู่กับการแปลหนังสือของดร.ลีด้วยพระคุณของพระเจ้า ผมแปลหนังสือคำพยากรณ์ของท่าน เรื่อง “ลึกลับชีวิตนิรันดร์ก่อนเสียชีวิต” ซึ่งเป็นชีวประวัติของท่าน “ชีวิตและ ศรัทธาของข้าพเจ้า” “สาส์นจากกางเขน” และ “ขนาดแห่งความเชื่อ” เป็นภาษาพม่า ผมได้รับพระพรอย่างมาก ที่ได้เรียนรู้จักโลกฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าผ่านทางหนังสือของดร.ลี

### ชีวิตของผมเปลี่ยนแปลงด้วยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้า

สิ่งที่ประทับใจผมมากที่สุดคือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในการประกาศที่จัดขึ้นในประเทศไทยและเมียนมาร์ในเดือนพฤศจิกายน 2010 เช่นเดียวกับการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นผ่านผ้าเช็ดหน้าที่มีคนนำมาจากอัครทูตปาโตะตามที่บ้านที่ 19 ในกิจการบทที่ 19 ผมเห็นผู้คนจำนวนมากหายโรคเมื่อมิชชันนารีอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้น โดยไขผ้าเช็ดหน้า ที่ดร.ลีอธิษฐานจึงเอาไว้

นอกจากนั้น ผมประหลาดใจกับหมายสำคัญและฤทธิ์อำนาจอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในการประชุมเพื่อการประกาศ ครั้งใหญ่ของดร.ลีในอินเดียในขณะที่ผมชมวิดีโอเรื่อง “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า” ผมได้รับการสัมผัสจากความจริง ที่ว่าหมายสำคัญที่พระเยซูเคยกระทำเมื่อสองพันปีที่แล้วยังคงเกิดขึ้นในปัจจุบันผ่านทางดร.ลี เมื่อเทียบกับ พันธกิจของท่าน พันธกิจของผมเป็นเหมือนทะเลทรายที่แห้งแล้ง

แต่ผมได้รับเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงด้วยพระคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้านับตั้งแต่ผมได้พบกับคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล คำอธิษฐานของผมเปลี่ยนไปเช่นกันและผมเก็บรักษาพระกิตติคุณแห่งความบริสุทธิ์ไว้ในจิตใจของผมทุกวัน ผมดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขด้วยการเป็นเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งผมหลายสิ่งหลายอย่างผ่านหนังสือของดร.ลีและทรงสำแดงให้ผมเห็นแนวทางที่ผมควร เดินตาม หนังสือของดร.ลีประทับใจผมมาก ชีวิตและความรักของท่านที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแตกต่างจากคนอื่น ผมต้องการที่จะเผยแพร่ความรักของท่านออกไปอย่างกว้างขวาง

# “ผมเริ่มได้ยินเสียงไม่นานหลังจากที่ผม รับเอาคำอธิษฐานโดยไขผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจ”

ศิษยาภิบาลซูเชียล โซ หน้การประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไขผ้าเช็ดหน้าในหมู่คนที่หูหนวก ของคริสตจักรมันมินในประเทศไทยและมาเลเซีย

ศิษยาภิบาลซูเชียล โซ (อาจารย์ที่ปรึกษาของพันธกิจเพื่อคนหูหนวก) กล่าวคำเทศนาที่คริสตจักรมันมินหาดใหญ่สำหรับผู้ที่หูหนวกในช่วงการนมัสการฉลองครบรอบสองปีของคริสตจักร ท่านยังจัดการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไขผ้าเช็ดหน้าสำหรับคนหูหนวกในคริสตจักรสาขาของมันมินอีกห้าแห่งที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยและมาเลเซียด้วยเช่นกัน

ในวันที่ 1 พฤษภาคมศิษยาภิบาลโซแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อ “พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เข้แทนแต่องค์เดียว” จากหนังสือ โรม 1:20 ในการประชุมที่จัดขึ้นครั้งแรกสำหรับคนหูหนวกในคริสตจักรมันมินภูเก็ต จากนั้นท่านได้ อธิษฐานเพื่อผู้ช่วยผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจ (กิจการ 19:11-12)

สมาชิกเพศชายคนหนึ่งชื่อ “คุณเทียน” ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปมาได้โดยสะดวกเนื่องจากโรคโปลิโอ แต่เขาสามารถเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นหลังจากนั้น สมาชิกเพศหญิงคนหนึ่งชื่อ “นามฤทัย” สูญเสียสัมผัสการดมกลิ่นไป แต่หลังจากนั้นเธอก็สามารถดมกลิ่นได้อีก สมาชิกเพศหญิงอีกคนหนึ่งชื่อ “นิโค” เดินไม่คอยสะดวก แต่เธอสามารถเดินได้คล่องขึ้น ในบรรดาสมาชิกที่หายโรคมี

สมาชิกเพศหญิงอีกสองคน คนแรกคือ “คุณสายพิน” ที่มองเห็นได้ชัดขึ้นและ “คุณกรรมา” ที่หายจากโรคคันอันเกิดจากภูมิแพ้ หลายคนถวายเกียรติแด่พระเจ้า ด้วยคำพยากรณ์แห่งการรักษาโรคของตน

ในวันที่ 2 พฤษภาคมมีการจัดประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไขผ้าเช็ดหน้าขึ้นที่คริสตจักรมันมินสุราษฎร์ธานี เพื่อคนหูหนวก หลังจากการฉายวิดีโอเรื่อง “ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า” ศิษยาภิบาลโซกล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “ขอให้เราเป็นคริสเตียนที่เกิดผล” จากมัทธิว 7:15-17 จากนั้นท่านได้อธิษฐานเพื่อผู้ช่วยโดยไขผ้าเช็ดหน้า

สมาชิกเพศหญิงคนหนึ่งชื่อ “คุณมันทนา” ที่หูหนวกมาตั้งแต่เกิดกล่าวว่า “หลังจากการอธิษฐานโดยไขผ้าเช็ดหน้าฉันก็ได้รับไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์และฉันรู้สึกออกไปทั้งตัว จากนั้นฉันก็เริ่มได้ยินเสียง” ผู้คนทั้งคริสตจักรเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี นอกจากนี้ มานดาของสมาชิกเพศชายคนหนึ่งชื่อ “คุณอำพล” ชายขี้เข้เข้มากขึ้นและ สมาชิกเพศหญิงคนหนึ่งชื่อ “สิริสุนิ” หายจากอาการหายใจไม่ออกและโรคไทรอยด์

ในวันที่ 6 พฤษภาคม คริสตจักรมันมินหาดใหญ่ (ซึ่งเป็นคริสตจักรสำหรับคนหูหนวก) จัดการนมัสการฉลองครบรอบสองปีของคริสตจักรและมีการประชุมรักษาโรคโดยไขผ้าเช็ดหน้า สมาชิกคริสตจักรเตรียมการแสดงสำหรับ

การเฉลิมฉลองด้วยการแสดงการแสดงของตนเองอย่างสุดหัวใจ การแสดงของคนเหล่านั้นเพิ่มความชื่นชมยินดีกับการเฉลิมฉลองอย่างมาก

ศิษยาภิบาลโซกล่าวคำเทศนาในหัวข้อ “เพราะเหตุใดพระเยซูจึงทรงเป็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราแต่เพียงองค์เดียว” จากกิจการ 4:12 และอธิษฐานเพื่อผู้ช่วยโดยไขผ้าเช็ดหน้า สมาชิกเพศหญิงคนหนึ่งชื่อ “จันทร์สุรี โพธิ์หนูนา” กล่าวว่า “ฉันเริ่มได้ยินเสียงซึ่งก่อนหน้านี้ไม่สามารถได้ยิน” สมาชิกหญิงคนหนึ่งชื่อ “ปิยนาท กองโน” กล่าวว่า “ฉันมองเห็นชัดเจนขึ้นหลังจากที่ฉันได้รับไฟของพระวิญญาณ” สมาชิกเพศหญิงอีกคนหนึ่งชื่อ “คุณ สุน อุสุวรณ์” เป็นพยานว่า “ก่อนเมื่อเช้ที่หน้าอกของฉันหายไป” นอกเหนือจากคำพยากรณ์เหล่านี้ยังมีคำ พยานแห่งการรักษาโรคอีกมากมายตามมาเช่นกัน

ในการประชุมเพื่อคนหูหนวกที่คริสตจักรมันมินครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ศิษยาภิบาลโซแบ่งปันคำเทศนาเรื่อง “พระเจ้าทรงกระทำการผ่านการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” จากฮีบรู 13:8 และท่านได้อธิษฐานเพื่อผู้ช่วยหลายคนหายจากอาการปวดศีรษะ ปวดตา ปวดไหล่ ปวดขา ปวดแขน ปวดต่อมลูกหมาก และอาการปวดซึ่ง เกิดจากปัญหาการไหลเวียนของเลือดและความผิดปกติของการหายใจ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ท่านเดินทางไปป็นิ่งในมาเลเซีย

ท่านนำการประชุมเพื่อการรักษาโรคโดยไขผ้าเช็ด หน้าและ เข้มเขียนครอบครัวของสมาชิกบางคน นั่นคือการสิ้นสุดการเดินทางเพื่อพันธกิจของท่าน ศิษยาภิบาลโซถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการพูดว่า “สิ่งที่แตกต่างจากคริสตจักรสำหรับคนหูหนวกที่อื่นก็คือ ว่าคริสตจักรสาขาของมันมินเหล่านี้ถวายการรับใช้ในความสงบสุขด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่ดี เตรียมไว้โดยการสนับสนุนด้านการเงินของศิษยาภิบาลอาวุโส ดร.แจร์ร็อก ลี เนื่องจากสมาชิกเตรียมการประชุม ด้วยความใฝ่ฝันที่จะเห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าผ่านทางดร.ลี พระเจ้าพระบิดาจึงกระทำการอย่างยิ่งใหญ่”

ศิษยาภิบาลจุงฮุน ชิ (อาจารย์ที่ปรึกษาพันธกิจเพื่อคนหูหนวกในคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล) รับใช้คริสตจักรสาขาเหล่านี้ หลังจากผู้คนได้รับพระคุณผ่านคำเทศนาของดร.แจร์ร็อก ลีที่ศิษยาภิบาลชีนำเผยแพร่ออนไลน์ คริสตจักร มันมินเพื่อคนหูหนวกก็ถูกตั้งขึ้นในมาเลเซียครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2010

เวลานี้คริสตจักรมันมินเพื่อคนหูหนวกถูกตั้งขึ้นในเมืองหาดใหญ่ จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ตของไทยและที่ป็นิ่งประเทศมาเลเซีย คริสตจักรสาขาแห่งอื่นถูกตั้งขึ้นในเมืองกัวลาลัมเปอร์ อาโอด อีโป และที่ป็นิ่งประเทศมาเลเซียและในประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยและเวียดนาม



เมื่อศิษยาภิบาลซูเชียล โซอธิษฐานเพื่อผู้ช่วยผ้าเช็ดหน้าแห่งฤทธิ์อำนาจ คนหูหนวกก็ได้รับได้ยิน คนตาบอดก็มองเห็น และคนจำนวนมากหายจากโรคต่าง ๆ ด้วยการทำงานอย่างยิ่งใหญ่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์